

นายกเล็กจัดหนักให้ชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเปิดเผยว่า
วันนี้ (28 พ.ค.55) มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อให้ผู้บริหาร
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทั้ง 18 ท่าน สืบเนื่อง
จากที่ตนเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ทำ
หน้าที่บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีโดยตรง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 นั้น จึงได้มี
การแถลงนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติในวาระที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรีเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งตนเองจะบริหารงานเทศบาล โดยยึดหลักไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่บัญญัติไว้ ภายใต้นโยบาย **“เสริมความรู้คู่ความดี สร้างมิตรไมตรีใน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข ”** นโยบายประการแรกจะให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง ด้วย **การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำ
ความรู้** โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของคนทุก
กลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เช่น เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล ฯลฯ จะมีการส่งเสริมปลูกฝังให้
เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กันไปด้วย สิ่งที่กระผมตั้งเป้าหมายไว้คือต้องการให้คน
ของเทศบาลเป็น **คนเก่งคนดีในสังคม** ประการต่อมาจะ**เสริมสร้างคนในชุมชนให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข** มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมบนฐานของ
ความมีเหตุมีผล ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน และ
ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่ายุ่ บนพื้นฐานของความยุติธรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่า

เวลานานทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน ยกตัวอย่าง โครงการดังกล่าว เช่น โครงการยกระดับถนนโดยรอบสถานีขนส่ง โครงการยกระดับถนนสองฝั่งของแม่น้ำปราจีนบุรี ฯลฯ และขุดลอกหนองน้ำทั้งหมดเพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โครงการที่กล่าวมานี้จะเริ่มดำเนินการได้ทันที และเสร็จทันภายในปีนี้อย่างแน่นอน

ปัญหาสำคัญที่ตั้งใจจะแก้ไขอีกปัญหาหนึ่งคือ **ปัญหาการจราจร** ติดขัดมากในช่วงเร่งด่วนช่วงเช้า – เย็น เนื่องจากมีสถานที่ราชการและโรงเรียนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรี พี่น้องประชาชนมีบ้านพักอาศัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นจำนวนมาก การเดินทางต้องใช้สะพานข้ามไปเชื่อมกัน ปัจจุบันมีสะพานในเขตเทศบาลทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ สะพานวัดแก้วพิจิตร สะพานปราจีนบุรี สะพานณรงค์ดำริ และสะพานแขวงการทาง ปรากฏว่าการจราจรหนาแน่นมากอยู่ที่สะพานปราจีนบุรี สะพานณรงค์ดำริ ดังนั้นเทศบาลได้ทำโครงการเสนอของบประมาณเพื่อขยายช่องจราจรของสะพานทั้ง 2 แห่งไปที่จังหวัด และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณและอนุมัติให้ทำการก่อสร้างแล้วคือ โครงการปรับปรุงสะพานปราจีนบุรีข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีให้เป็น 4 ช่องจราจร และโครงการปรับปรุงสะพานณรงค์ดำริข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีให้เป็น 6 ช่องจราจร หากโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะแก้ปัญหการจราจร 2 ฝั่งแม่น้ำได้อย่างแน่นอน